



การจัดนํ้าหลักสากลของ United Nation Global Compact

ขอบเขตและหลักการ ของ UNGC	หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด	สิ่งที่ดำเนินการ	เปิดเผยที่	
ขอบเขต : ใช้หลัก 10 ประการในกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์กร	กลยุทธ์ บรรษัทภิบาล และการมีส่วนร่วม 1. อธิบายการบูรณาการสู่องค์กร สายงาน และหน่วยธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> • บางจากฯ และความยั่งยืน • กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน 	14-17 40-47	
	2. อธิบายการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทาน	<ul style="list-style-type: none"> • เปิดบ้านบางจากฯ • การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 	8-9 62-64	
	หลักการ 1 : สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล ตามขอบเขตอำนาจที่เอื้ออำนวย หลักการ 2 : หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	สิทธิมนุษยชน 3. อธิบายความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบายในด้านสิทธิมนุษยชน 4. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 5. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพซึ่งคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	<ul style="list-style-type: none"> • สิทธิมนุษยชน 	111
หลักการ 3: ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง หลักการ 4 : บริหารจัดการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ หลักการ 5 : ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง หลักการ 6 : ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ	แรงงาน 6. อธิบายความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบายในด้านแรงงาน 7. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคำนึงถึงด้านแรงงาน 8. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพซึ่งคำนึงถึงด้านแรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> • บางจากฯ และความยั่งยืน / นโยบายการพัฒนาธุรกิจ • การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย (พนักงาน) • ความปลอดภัย • การดูแลพนักงาน 	14-15 19-21 98-101 104-110	
	หลักการ 7 : สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลักการ 8 : อาศัยจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หลักการ 9 : ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	สิ่งแวดล้อม 9. อธิบายถึงความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 10. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งคำนึงถึงหลักการรักษาสิ่งแวดล้อม 11. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพซึ่งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> • บางจากฯ และความยั่งยืน / นโยบายการพัฒนาธุรกิจ • ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม) • การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน • ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ • บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม 	14-17 72-73 84-89 93 94-95

ขอบเขตและหลักการ ขอบ UNGC	หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด	สิ่งที่ดำเนินการ	เปิดเผยที่
หลักการ 10 : ดำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ	การต่อต้านทุจริต 12. อธิบายถึงความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> • บางจากฯ และความยั่งยืน / นโยบายการพัฒนาธุรกิจ • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การต่อต้านทุจริต • การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 	14-17
	13. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลซึ่งค้ำประกันถึงหลักการต่อต้านการทุจริต		48
	14. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังที่มีประสิทธิผลซึ่งค้ำประกันถึงหลักการต่อต้านการทุจริต		49 62-64
ขอบเขต : สนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายสหประชาชาติและข้อตกลงต่างๆ	เป้าหมายสหประชาชาติและข้อตกลง 15. อธิบายถึงการสนับสนุนของธุรกิจหลักสำหรับเป้าหมาย และข้อตกลงต่างๆ แห่งสหประชาชาติ	<ul style="list-style-type: none"> • บางจากฯ และความยั่งยืน / หลักการและกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน • การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม • บางจากฯ และความยั่งยืน / นโยบายการพัฒนาธุรกิจ • หลักการและกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน 	14-17
	16. อธิบายถึงการลงทุนทางสังคมเชิงกลยุทธ์ และการบริการสังคม		112-121
	17. อธิบายถึงนโยบายความช่วยเหลือและสนับสนุนมีส่วนร่วมของสาธารณะ		14-17
	18. อธิบายถึงการเป็นหุ้นส่วนและการทำงานเป็นหมู่คณะ		15-17
ขอบเขต : การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน และความเป็นผู้นำ	การบริหารองค์กร 19. อธิบายถึงความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	<ul style="list-style-type: none"> • สารประธานฯ • หลักการและกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน • กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน • บางจากฯ และความยั่งยืน / โครงสร้างด้านความยั่งยืน • การกำกับดูแลกิจการ • บางจากฯ และผู้มีส่วนได้เสีย 	4-7
	20. อธิบายถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ และการกำกับดูแล		15-17 40-47
	21. อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย		14-17 48 18-39